



## แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานศาลยุติธรรมอนุมัติให้หน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศจัดงานเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 696 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ดังนี้

1. อนุมัติให้จัดงานเพื่อแสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหน่วยงานไม่ต้องขออนุมัติจัดงานไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมอีก

2. อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานเพื่อแสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่หน่วยงานได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ รายการค่าใช้จ่าย อัตราการเบิกจ่าย และการรายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เบิกจ่ายภายใต้งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม และการรายงานผลการดำเนินงาน ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 8 (ป) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ข้อ 2.2 กรณีการจัดงาน และข้อ 3 การรายงานผลการดำเนินงาน

3. ขอให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะจัดงานเพื่อแสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิจารณาจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณงานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานศาลยุติธรรมของหน่วยงานตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หากปรากฏว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ หรือคาดว่าจะไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ ขอให้หน่วยงานของงบประมาณเพิ่มเติมพร้อมแนบรายละเอียดประกอบการพิจารณาไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม ภายในเดือนธันวาคม 2559 กรณีศาลในสังกัดภาคให้จัดส่งคำของบประมาณเพิ่มเติมพร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณาไปยังสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคเพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง พิจารณาความเหมาะสมของการขอของบประมาณเพิ่มเติมก่อนสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคแจ้งผลการวิเคราะห์และส่งคำของบประมาณไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม

หน่วยงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักแผนงานและงบประมาณ โทร. 0 2541 2302 ต่อ 202

## กิจกรรม “ต้นกล้ารักการอ่าน”



เมื่อวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2559 หอสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ต้นกล้ารักการอ่าน” เพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดศาลยุติธรรม มีนิสัยรักการอ่าน มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมนำบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

## ทุน ก.พ. สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ

สำนักงานต่างประเทศ แจ้งว่า สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนรัฐบาลสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ) จำนวน 4 ทุน โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่มีหนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ ตามที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกและแบบฟอร์มอื่นๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ <http://www.ocsc.go.th> หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มกิจการต่างประเทศ โทร. 0 2541 2863

## สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์การเงินและบัญชี
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. ตำแหน่งนักวิเทศและประชาสัมพันธ์
5. ตำแหน่งพนักงานขับรถ

อ่านประกาศได้ที่ [www.jus.coj.go.th](http://www.jus.coj.go.th) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2938 1049 - 50